

บทอ่านที่ 1

1 ซมอ 9:1-4,17-19;10:1

ชายผู้หนึ่งจากเผ่าเบนยามินชื่อ คีซ เป็นคนร่ำรวย... คีซมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ ซาอูล เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี มีรูปร่างงามสูงกว่าชาวอิสราเอลทั้งหลาย สูงกว่าคนอื่นราวหนึ่งศอก

วันหนึ่ง ผู่ลาของคีซ บิดาของซาอูลพลัดหลงไป คีซจึงกล่าวแก่ซาอูล บุตรของตนว่า “จงนำผู้รับใช้ไปด้วยคนหนึ่ง ออกตามหาลาเหล่านั้นเถิด” ทั้งสองคนจึงข้ามเขตภูเขาเอฟราอิม ผ่านไปถึงแผ่นดินซาลิซาแต่ก็หาไม่พบ เขาจึงไปหาที่แผ่นดินซาอาลิม แต่เขาก็ไม่อยู่ที่นั่น เขาข้ามเขตแดนเบนยามิน แต่ก็ยังไม่พบอีก

เมื่อซามูเอลเห็นซาอูล องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสกับเขาว่า “ชายผู้นี้คือผู้ที่เราบอกท่านว่า ‘เขาจะปกครองประชากรของเรา’” ซาอูลเข้าไปพบซามูเอลที่ประตูเมือง ถามว่า “โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดว่า บ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหน” ซามูเอลตอบซาอูลว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ทำนาย จงเดินนำหน้าข้าพเจ้าขึ้นไปยังสักการสถานบนภูเขา ท่านทั้งสองคนจะร่วมกันอาหารกับข้าพเจ้าในวันนี้ พรุ่งนี้เช้า ข้าพเจ้าจะตอบคำถามทุกอย่างของท่าน แล้วจะให้ท่านไป”

ซามูเอลเอาขวดน้ำมันมะกอกเทศขึ้นมา เทน้ำมันลงบนศีรษะของซาอูล จูบเขาแล้วพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์ ท่านจะปกครองประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยเขาให้พ้นจากมือของศัตรูที่อยู่โดยรอบ นี่จะเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมรดกของพระองค์”

พระวรสาร

มก 2:13-17

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกไปริมฝั่งทะเลสาบอีก ประชาชนต่างมาเฝ้าพระองค์ พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขา ขณะที่ทรงพระดำเนินไป พระองค์ทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อ เลวี บุตรของอัลเฟอัสกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสสั่งเขาว่า “จงตามเรามาเถิด” เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารที่บ้านของเลวี คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์ เพราะมีหลายคนติดตามพระองค์มา บรรดาธรรมจารย์ที่เป็นฟาริสีเห็นพระองค์เสวยร่วมกับคนบาปและคนเก็บภาษี จึงถามศิษย์ของพระองค์ว่า “ทำไมอาจารย์ของท่านกินอาหารกับคนเก็บภาษีและคนบาป” พระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บไข้ต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป”



ข้อคิด

การเรียกและการเลือกของพระเป็นเจ้าต่อพวกเรานั้น เป็นการให้เปล่าๆเสมอ เราไม่เคยต้องเสียค่าอะไรเลยเมื่อคราวได้รับพระพรอันใดจากพระองค์ ซาอูลก็แค่กำลังเดินทางหาฝูงลาของบิดาที่หายไปเท่านั้น แต่กลับกลายเป็นการเดินทางไปรับตำแหน่งที่พระเป็นเจ้าให้เขาโดยไม่ต้องเสียหรือแลกกับอะไรเลย และต่อมา มนุษย์เราส่วนใหญ่ก็มักจะหลงใหลพร้อมกับอ้างองสิทธิสารพัดจากสิ่งที่เราได้มาฟรีๆ เราอยากได้อาณาจักรพระเจ้า แต่ไม่ต้องการให้พระเจ้าอยู่ในนั้น

สัปดาห์ที่ 1

เทศกาลธรรมดา

สดต 21:1-2.

3-4-5-6

ท้าวตรัสปดาศที่ 1

## วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2014

โดย คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี

อ่าน 1 ซมอ 9:1-4,17-19,

และ 10:1

มก 2:13-17

พระเยซูเจ้าเป็นผู้... "ริเริ่ม" ...

เรียกผู้ร่วมงานของพระองค์ ตามที่ทรงพอพระทัย

แม้สายตาของเพื่อนพี่น้อง มองว่า ... เลวี เป็นคนไม่ดี ไม่เหมาะสม

แต่พระเจ้าทรงให้ออกาส เพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลง

ที่สุด เลวี คนนี้ได้ เลือกที่จะ... ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต...

แม้เขาจะไม่เหลือทรัพย์สินสมบัติ แต่เขามีสิ่งที่มีมากกว่าสมบัติ นั่นคือ ความสุขใจ

ทันทีที่พระเยซูเจ้าตรัส...เรียก... เขาตอบรับ ด้วยการลุกขึ้น แล้วตามพระองค์ไป

เขาสามารถละทิ้ง ..อาชีพ..ความสุขสบาย..เพื่อร่วมพันธกิจ กับพระเยซูเจ้า ซึ่ง

ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

ซาอูล ที่มีบุคลิกภายนอกดูดี รูปร่างสง่างาม ได้รับการชี้แนะ เลือกสรร

เพื่อรับเจิม ให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำประชากรของพระเจ้า

หมายเหตุ....

พระเจ้าทรงเลือกสรรผู้ที่ทรงพอพระทัย.... เงื่อนไขเดียวที่จำเป็น

นั่นคือ เปิดใจพร้อม น้อมรับ เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตตน ให้เป็นผู้เหมาะสมกับการ

เลือกสรร